



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวในพระราชสำนัก มติชน	<p>ในหลวงทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชาินี</p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชาินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชาินี โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก 6 ปี กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก 6 ปี กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แต่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ได้พระราชทานของที่ระลึก 30 ราย ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา จากนั้น เสด็จฯ เข้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ และทอดพระเนตรเด็กป่วยผ่าตัดโรคลมชัก, เปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยใช้สายสวน</p>
ไทยรัฐ	<p>วันมหิดล</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รพ.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นำผู้บริหาร ข้าราชการ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกล่าวถวายสดุดีเนื่องในวันมหิดล โดย สธ.จัดกิจกรรมบริการประชาชนฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ ตรวจวัดสายตา ตรวจวัดคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมันเด็กอายุ 7-12 ปี วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมันเด็กอายุ 1 ปี-น้อยกว่า 7 ปี ตรวจรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ตรวจรักษา กับแพทย์แผนจีน ประเมินความเครียด พร้อมเปิดจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาส 100 ปี การสาธารณสุขไทย</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ Nationtv.</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เกษัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงานเสวนาให้ความรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ เนื่องในวันเกษัชกรโลก ย้ำกัญชามีทั้งคุณและโทษ ยังไม่มีหลักฐานใช้รักษาโรคอะไรได้ แนะนำแนวทางนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย คือ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาจนได้แนวทางการใช้ที่เหมาะสมด้วยองค์ความรู้ที่ผสมผสานระหว่างเกษัชกรรมทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ต้องมีการกำหนดทิศทางและการวางแผนงาน Roadmap ที่เหมาะสม เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาชุดแรกของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และองค์การเกษัชกรรม</p> <p>-เสนอข่าว นิสิต ป.โท สาขานวัตกรรมการสื่อสารทางการแพทย์ ม.บูรพา จัดเสวนาวิชาการ กัญชาเสรี : เป็นจริงหรือชายฝัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภาควิชาการ นักการเมือง และประชาชน ด้าน นพ.สุริยา ปรังน้ำใจ ผอ.รพ.ม.บูรพา ชี้ยังไม่ถึงผลระยะยาวแต่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพื่อให้มีความอยากอาหารมากขึ้น โรคที่ระบุชัดว่ากัญชาสามารถบำบัดอาการได้คือ โรคนอนไม่หลับ และโรคลมชักในเด็ก รวมถึงการใช้เพื่อบำบัดภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าประชาชนเรียกร้องขอปลูกและใช้กัญชารักษาความเจ็บป่วย แต่ไม่ยอมอนุญาตให้ใช้โดยเสรี กลับไปยกเลิกการปลูก-การใช้-การครอบครอง-นำเข้าและส่งออกให้บริษัทของเจ้าสัว นี่คือการช่วยทำลายชาติของจริง</p> <p>-เสนอ สก๊อปข่าว โครงการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย "อิสระ 01" ที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นการปลูกระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน โดยใช้องค์ความรู้การปลูกระบบพืชอินทรีย์อัจฉริยะของแม่โจ้ และจะพัฒนาให้เหมาะสมกับการปลูกในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อต่อยอดสู่การปลูกกลางแจ้ง เป็นความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ม.ราชมนคล้านนา และม.แม่โจ้ คาดว่ารุ่นแรกจะได้ผลผลิตดอก กัญชาประมาณ 2.4 ตัน ในเดือนก.พ. 2563 สามารถผลิตเป็นสารสกัดกัญชาเกรดทางการแพทย์ได้ราว 1 ล้านโดส</p> <p>-เสนอบทความ โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ว่า ความรู้เรื่องประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา แต่หลักการสำคัญคือการรักษาต้องไม่ก่อให้เกิดโทษ ในกรณีของโรคที่ไม่มีข้อมูลการรักษาชัดเจน ควรรอ ผลสรุปของงานวิจัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้องแก้ไขอุปสรรคและปัญหาของงานวิจัย โดย 1.สนับสนุนงานวิจัยกัญชาทาง การแพทย์ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อสรุปผลดีผลเสีย ผลข้างเคียง อันตรายระยะสั้นระยะยาว 2.สนับสนุนผู้ทำวิจัย เข้าถึงกัญชาในแง่ของคุณภาพ ปริมาณ ชนิดของกัญชา เพื่อนำมาวิจัยถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ 3. สนับสนุนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สนับสนุนงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ที่ หลากหลาย 4.สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับกัญชาให้เป็นที่เชื่อถือได้ รวมทั้งการส่งจ่ายยาต้อง เป็นไปตามข้อตกลงและข้อแนะนำของกรมการแพทย์กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชา ทางทางการแพทย์ของ สธ.</p>
<p>ไทยโพสต์ mthai</p> <p>แนวหน้า</p> <p>ผจก.รายวัน 36องศา</p>	<p>หมอกควันภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้ ว่า ได้ให้ผู้ตรวจ ราชการ และนพ.สสจ.ในพื้นที่เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ทั้ง 14 จังหวัด ให้ความรู้ ดูแลสุขภาพ ประชาชน ให้รพศ.ยะลาเตรียมเปิดคลินิกมลพิษต้นแบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมการแพทย์เข้ามาวางระบบให้พร้อม ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยจากฝุ่นควัน พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5" นอกจากนี้ ได้ให้ อสม.ลงพื้นที่ดูแลประชาชน แจกหน้ากากอนามัยกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกว่า 1 แสนชิ้น ส่วนสถานบริการ ด้านสาธารณสุขให้สำรองห้องปลอดฝุ่นสำหรับกลุ่มเสี่ยง และขอความร่วมมือ อปท. จัดทำห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียน สถานที่ราชการ รวมทั้งส่งทีมแพทย์เฝ้าระวังการเจ็บป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ หลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา เมื่อพบความผิดปกติให้รายงานทันที ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดการ เผา หลีกเลี่ยงการจุดธูปเทียน และลดระยะเวลาทำกิจกรรมนอกอาคาร งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ยะลาเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านหมอกควัน (EOC) เพื่อประเมินความเสี่ยงและติดตามเฝ้า ระวังผลกระทบต่อด้านสุขภาพจากหมอกควัน ขอให้ประชาชนทั่วไปเลี่ยงกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง ปิด ประตูหน้าต่าง หากต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย และแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลตนเองเป็น พิเศษ</p> <p>กรมควบคุมมลพิษ ระบุ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 7 สถานี ได้แก่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 52 มคก./ลบ.ม. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 69 มคก./ลบ.ม. อ.เมือง จ.นราธิวาส 77 มคก./ลบ.ม. อ.เมือง จ.สตูล 64 มคก./ลบ.ม. อ. เมือง จ.ปัตตานี 58 มคก./ลบ.ม. อ.เมือง จ.ตรัง 52 มคก./ลบ.ม. และอ.เมือง จ.ยะลา 88 มคก./ลบ.ม.</p> <p>-เสนอบทความ ว่า การแก้ปัญหาหมอกควันในภาคใต้ขณะนี้รัฐบาลทำได้เพียงตั้งรับ คือ รายงานสถานการณ์ แจ้ง เตือนประชาชนปฏิบัติตน แจกหน้ากากอนามัย และเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย ซึ่งหน้ากากอนามัยที่แจกเป็น แบบทั่วไปใช้กรองฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ ส่วนการดำเนินการอื่น เช่น ตรวจควันดำรถยนต์ ควบคุมการก่อสร้าง เข้มงวด โรงงานอุตสาหกรรม ฉีดพ่นน้ำ หรือควบคุมการเผาในพื้นที่ ไม่เห็นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ</p>
<p>มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะระดับสูง ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และกล่าวถ้อยแถลงว่า ความสำเร็จด้านสาธารณสุขของไทยมีพื้นฐานจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชากรเกือบร้อย เปอร์เซ็นต์การลงทุนด้านสุขภาพเป็นการลงทุนทั้งเพื่อปัจจุบันและอนาคต เป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถทำได้จริง หากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยแบ่งปันประสบการณ์ของไทยซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 3 ประการ คือ 1.ความเท่าเทียม 2.ประสิทธิภาพ 3.การมีส่วนร่วม ประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและ กลุ่มชายขอบ พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง ภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งไทยพร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประเทศต่าง ๆ</p> <p>นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากนายฯ กลับจากสหรัฐ อียากให้แก้ 3 เรื่อง คือ 1.เพิ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1</p>	<p>รายงานต่อหัวโดยการตัดงบการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 2.ยกระดับคุณภาพการบริการ และ 3.ดูแลสวัสดิการของบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. ร่วมอภิปรายการประชุมคณบดีของกรมการสาธารณสุขระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า ประเทศไทยสามารถบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ จากสุขภาพคือค่าใช้จ่ายเป็นสุขภาพคือการลงทุน และมุ่งเน้นประชากรกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิสุขภาพ ซึ่งคือการพัฒนาอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวว่า นพ.ชเวตลินี แอล มโคลซ์ รมว.สธ.ประเทศแอฟริกาใต้ ได้ขอเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ทั้งนี้ แอฟริกาใต้ต้องการเรียนรู้บทเรียนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบสาธารณสุขของโลก</p> <p>-เสนอข่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่พึ่งในการรักษาพยาบาลกับผู้มีรายได้น้อยด้วย เพราะบัตร 30 บาทไม่ครอบคลุมโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคมะเร็งและโรคไต จึงให้ ก.การคลังคิดเรื่องการเพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษารักษาโรคเหล่านี้ในบัตรสวัสดิการฯ</p> <p>-เสนอบทความ บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบโครงการรียาใกล้บ้าน จะเริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.2562 ในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวชและหอบหืด ตั้งเป้าหมายมี รพ.เข้าร่วม 50 แห่ง ร้านยา 500 ร้าน และสามารถให้บริการผู้ป่วย 4 โรคในรอบปีนี้ 2 ล้านคน</p>
<p>ทันหุ้น คอลัมน์ CSR ACTIVITIES</p>	<p>สมุนไพรรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. แถลงนโยบายการพัฒนาสมุนไพรรไทย สร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล ในโครงการนำสมุนไพรรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก ตั้งเป้าปี 2564 เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรรเป็น 360,000 ล้านบาท และเป็นผู้นำการส่งออกอันดับ 1 ของโลก</p> <p>นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 2.การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ 3.การออกนิทรรศการแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และ 4.การเพิ่มช่องทางการขาย</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ สสว. เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวก และส่งเสริมสมุนไพรรไทยตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทาง ให้มีวัตถุดิบสมุนไพรรที่ได้มาตรฐานป้อนสู่อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรรที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรร</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนิสิตกฎหมายปี 1 จุฬาฯ กินเหล้าข่มใจก่อนแขวนคอตาย โดยมีจดหมายระบุว่าขอเลือกทางจบชีวิตด้วยตัวเอง คาดสาเหตุอาการป่วยซึมเศร้ากำเริบว่า ไม่สามารถระบุได้ว่าตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยปัจจัยใด แต่ที่ผ่านมา มีความชัดเจนกว่าร้อยละ 30-40 มีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ส่วนเรื่องอาการซึมเศร้า หากรักษาหายแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้เมื่อสารในสมองมีความแปรปรวน ซึ่งต้องหาสาเหตุที่สารในสมองแปรปรวน แต่อาจเกิดเพราะคิดมากจนสารในสมองแปรปรวนหรืออาจจะเป็นเพราะสารในสมองแปรปรวนก่อนเลยทำให้คิดมาก</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชนไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ไทยโพสต์ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน สยามรัฐ</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม แถลงว่า ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกสารพาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสในทันที นอกจากนี้ ยังมีมติตั้งคณะทำงาน 1 ชุด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบพิษภัยของสารเคมี โดยในสัปดาห์หน้า กมธ.จะเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 กระทรวงมาพูดคุยด้วย และในวันที่ 4 ต.ค. จะลงพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อดูและสำรวจพืชผักผลไม้ของจีนที่นำเข้าประเทศไทย รวมทั้งลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อพบประชาชนที่ประสบภัยสารเคมีด้าน นายดำรงค์ พิเดช กมธ. กล่าวว่า ปัญหาสารเคมีทั้ง 3 ตัวมีเบื้องหลังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคนใดไม่สนับสนุน จะขออภิปรายไม่ไว้วางใจ</p> <p>-เสนอข่าว นายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์รมช.เกษตรฯ ขอให้พิจารณายกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดทันที โดยไม่ต้องใช้มติการประชุมของ กกก.วัตถุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>สำนักข่าวไทย สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไทยรัฐ คอลัมน์สารพัน ปัญหา</p>	<p>อันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี เปิดเผยว่า ขณะนี้เครือข่ายฯ มีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว ผ่านองค์กร Change ล่าสุด มีประชาชนร่วมลงชื่อแล้วกว่า 50,000 คน ทั้งนี้เครือข่ายฯ จะรอดูท่าทีของ คกก.วัตถุอันตราย หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะเคลื่อนไหวทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า รมว.สธ.มีแนวทางชัดเจนในการยกเลิกใช้สารเคมีเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เกษตรกรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายประเทศยกเลิกใช้อย่างถาวร</p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณทัศนียา เกษตร 2.0 ชื่นชม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ที่สนับสนุนการยกเลิกสารเคมีการเกษตรทั้ง 3 ชนิด</p>
<p>มติชน คอลัมน์ส่องโรค ไขสุขภาพ</p>	<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้บริโภคที่ปรุงอาหารเจกินเองไม่ควรกินผักนอกฤดูกาลเนื่องจากมีแนวโน้มการใช้สารเคมีมากกว่าผักตามฤดูกาลเมื่อได้รับสารในปริมาณมากจะทำให้เวียนศีรษะ หน้ามืด ท้องร่วง อาจเกิดหัวใจวายและเสียชีวิตได้ แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยๆ ค่อยๆ สะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในระยะยาว ก่อนกินหรือปรุงอาหารต้องล้างผักให้สะอาดทุกครั้ง โดยล้างผ่านน้ำไหลนาน 2 นาที หรือแช่ในน้ำผสมเกลืออัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร หรือน้ำผสมน้ำส้มสายชูอัตราส่วนครึ่งถ้วยตวงต่อน้ำ 4 ลิตร หรือน้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนต อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 10-15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่า 2 ครั้ง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>รับรองห้องปฏิบัติการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 ให้กับห้องปฏิบัติการฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทรราชินี ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานได้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล ทั้งระบบบริหารคุณภาพและวิชาการ</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไทยโพสต์ คมชัดลึก เว็บไซต์เนชั่น</p>	<p>เตือนดื่มเหล้าหนักรวดเดียว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปี 2561 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พบผู้เข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดสุรามากเป็นอันดับ 2 ของประเภทยาเสพติด ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมและกระจายไปทุกส่วนของร่างกายภายใน 5 นาที ออกฤทธิ์กระทบประสาทส่วนกลาง มีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆ อาจทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ประชุมวิชาการจริยธรรมพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่องจริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล และปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพยาบาล เชื่อมโยงกับเครือข่ายสถานบริการที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 โดยมีพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ นักศึกษาพยาบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม 300 คน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, MGR Online, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p>	<p>ความร่วมมือผลิตยารักษามะเร็ง</p> <p>- เสนอข่าว องค์กรเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการผลิตยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่มการผลิต 3 ชนิด คือ 1.ยาเคมีบำบัดชนิด เม็ดและฉีด (Chemotherapy) 2.ยาเคมีชนิดเม็ดและยาฉีดชีววัตถุคล้ายคลึงประเภท Monoclonal antibodies (Biosimilar) และ 3.ยารักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) เบื้องต้น คาดว่าโรงงานผลิตรักษาโรคมะเร็งจะมีมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จะเริ่มผลิตยาได้เองในประเทศประมาณปี 2568</p>
<p>MGR Online</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรภิตติ ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา กล่าวถึงการเจ็บป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้า ว่า ได้ติดตามข่าวจากสื่อต่างประเทศพบว่าตัวอย่างบุหรี่ไฟฟ้าที่เก็บมาตรวจสอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่วนมากมีสาร THC และวิตามินอีสูง ทำให้เกิดอาการข้างเคียงหลายอย่าง ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่เกิดในผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน จึงมีการออกคำเตือนผู้บริโภคให้ระวังการซื้อผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าจากร้านค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ใช้น้ำมัน THC หรือเพิ่มสารใดๆ ในผลิตภัณฑ์ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังถือว่าผิดกฎหมาย ส่งผลให้มีการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์และตลาดมืด ซึ่งมีอันตรายมากเพราะไม่มีการควบคุมคุณภาพ รัฐบาลจึงควรให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย เพื่อจะได้หาแนวทางในการควบคุมสินค้าให้ปลอดภัยและปิดช่องทางซื้อขายที่ผิดกฎหมายได้</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว น้ำป่าเทือกเขาตะนาวศรีหลากท่วมบ้านเรือนกว่า 130 หลังคาเรือนใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนเพื่อความปลอดภัย</p>
สยามรัฐ	<p>รณรงค์รักปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวลูกยางนิวส์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมอนามัย จัดกิจกรรม Young Love รักเป็นปลอดภัย ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักศึกษาในมรภ.สุราษฎร์ธานี กว่า 1,000 คน</p>
เว็บไซต์สนุก สำนักข่าวอิสรา	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศ อ้างรายงานจากกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของอิสราเอลว่า มีชาวอิสราเอล 2 รายได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสซิกาขณะที่เดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทย และได้สั่งให้เทศบาลเทลอาวีฟ และสภาท้องถิ่นในเขตซารอน ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 อาศัยอยู่ ให้ฉีดกำจัดแมลงและใช้มาตรการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปี อิสราเอลพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 8 ราย ทั้งหมดติดเชื้อจากต่างประเทศ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch